

ประจำวันที่ 2-8 เมษายน 2557

แก้ราคาข้าวร่วง' งดกม.บิบผู้ส่งออก

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าวันที่ 10 เม.ย.นี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาตลาดข้าวภายในประเทศ และการช่วยเหลือเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอแผนการเข้มงวดสต็อกข้าวของผู้ส่งออกที่ต้องมีไว้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่จะเน้นการตรวจสอบว่ามีสต็อกอยู่จริง และให้สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้ส่งออกแต่ละรายจะต่อใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าวซึ่งมีอายุครั้งละ 1 ปี ได้ภายใต้เงื่อนไขต้องมีสต็อกข้าวคงคลังไว้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน การสต็อกข้าวของผู้ส่งออกจะช่วยดึงข้าวออกจากระบบมีผลให้ราคาในตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น

“ผู้ส่งออกจะไม่ต้องการสต็อกสินค้าไว้เพราะเป็นภาระต้นทุน แต่จากนี้ต้องเน้นการตรวจเข้มเรื่องนี้ให้มากขึ้น ในช่วงที่ภาวะราคาข้าวอ่อนไหวสามารถทำได้ทันที ภายใต้พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ. 2489” แหล่งข่าวระบุ

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาประเด็นการชะลอระบายข้าวแบบขายตรง (ออร์เดอร์) และแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายที่หลายประเทศใช้กัน โดยเฉพาะอินเดีย ที่มีการอุดหนุนเงินค่าปุ๋ย โดยกำหนดจำนวนเงินในการอุดหนุนและให้เกษตรกรเป็นผู้จ่ายส่วนต่างสำหรับใช้ปุ๋ยแต่ละประเภท จีน ก็มีการอุดหนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น อุดหนุนในการซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร และจ่ายเงินชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนใต้หวัน รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าปุ๋ย ต้องนำเข้าในอัตรา 85% ทำให้ปุ๋ยมีราคาต่ำกว่าจีนและญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จะอุดหนุนผ่านบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายปุ๋ยให้เกษตรกร ในราคาที่กำหนดเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร และเวียดนาม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยโดยให้ผู้ผลิตและนำเข้าปุ๋ยกักยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำหากไทยจะใช้วิธีนี้ โดยอ้างอิง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2556 กำหนดเยียวยาให้ชาวนาตันละ 2,121 บาท ผ่านการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย 50% ของราคา ก็จะทำให้ต้องใช้งบประมาณ 21.6 ล้านบาท สำหรับข้าว 10.2 ล้านตัน

“เราอาจนำโครงการพยุงราคาข้าวมาใช้ไม่ได้ตอนนี้ ทั้งจำหน่ายข้าว หรือประกันรายได้ จึงมองว่ามีวิธีใดที่พอจะใช้ได้ โดยนำวิธีของประเทศผู้ผลิตข้าวอื่น ๆ มาพิจารณา แต่เท่าที่ดูน่าเป็นห่วง เพราะทุกวิธีต้องจ่ายเงิน ซึ่งจะติดปัญหาทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด”

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ได้ประเมินว่าต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2556 ของเกษตรกรอยู่ที่ไร่ละ 5,858.69 บาท แบ่งเป็น ต้นทุนผันแปรไร่ละ 4,731.04 บาท ประกอบด้วยค่าแรงงาน ไร่ละ 1,993.77 บาท ค่าปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,629.40 บาท ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน ไร่ละ 10.87 บาท ต้นทุนคงที่ ไร่ละ 1,127.65 บาท

สำหรับราคาตลาดปัจจุบัน ข้าวเปลือก 5% ช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 7,200 -7,700 บาท ลดลงจากเดือนก.พ. ซึ่งอยู่ที่ตันละ 7,500-8,900 บาท โดยราคาข้าวตั้งกล่าวเป็นอัตราความชื้น15% แต่ในทางปฏิบัติชาวนาจะมีความชื้น เฉลี่ย 30% ทำให้ราคาที่ชาวนาขายได้เฉลี่ยที่ตันละ 5,500-6,000 บาท

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2557 กำหนดเป้าหมาย 8 ล้านตัน มูลค่า 4.8 พันล้านบาท โดยการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ส่งออกไปแล้ว 1.63 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% มูลค่า 2.75 หมื่นล้านบาท ลดลง 10%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชนหวังรัฐระบายข้าวผิดวิธีกระทบราคาตกต่ำ, คาดปีนี้ส่งออก 8.5 ล้านตัน

เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยหวังรัฐเร่งระบายข้าวในสต็อกส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ โดยแนะเปลี่ยนวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แม้มั่นใจปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้กว่า 8.5 ล้านตัน

"ผู้ส่งออกข้าวมีความเป็นห่วงเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบายข้าวของภาครัฐที่เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก" นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าว

โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ระบายข้าวในสต็อกไปแล้วกว่า 2.5 ล้านตัน ซึ่งแม้จะเป็นข้อดีแต่มีผลกระทบในเรื่องราคา เพราะวิธีการระบายไม่ถูกต้อง โดยภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณและวิธีการในการระบายข้าวให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการระบายข้าวผ่านตลาด AFET และการประมูล โดยคาดว่าราคาข้าวขาว 5% จะอยู่ที่ประมาณ 394 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งน่าจะเป็นราคาต่ำที่สุดในปีนี้แล้ว ส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวในปีนี้ออกชนมองว่าจะไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ประมาณ 7 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากขึ้น ทั้งจากการระบายของภาครัฐ และผลผลิตของชาวนาที่จะออกสู่ตลาดในปี

เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า กรณีที่ กชช.เตรียมบังคับให้ผู้ส่งออกข้าวต้องมีปริมาณข้าวสำรองไม่ต่ำกว่า 500 ตันนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาคเอกชน เนื่องจากปกติผู้ประกอบการต้องสำรองข้าวในปริมาณดังกล่าวอยู่แล้ว และหากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีการสำรองข้าวไว้มากกว่า 1 หมื่นตันอยู่แล้ว และแนวทางนี้ก็ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามที่รัฐบาลต้องการ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

9-10 เม.ย. พาณิชย์ขยายข้าวบิกลอต 8 แสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวลอตใหญ่รวมกันถึง 807,177.02 ตัน ประกอบด้วย

1) การประมูลทั่วไประดับจังหวัด โดยเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวเหนียว 10% ปลายข้าวเอวันเลิศรวม 169,327.99 ตัน จากโครงการจำนำปี 2555/2556 และปี 2556/2557 เพื่อใช้ภายในและส่งออก โดยเปิดให้ยื่นซองวันที่ 9 เม.ย.นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ที่โรงแรมศรีอุทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี

2) การประมูลข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวจาก โครงการจำนำปี 2554/2555 นาปี 2555 นาปี 2555/2556 และปี 2556/2557 อีก 424,239.95 ตัน เพื่อใช้ภายในหรือส่งออก เปิดให้ยื่นซองวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ที่กรมการค้าต่างประเทศชั้น 9

3) การประมูลข้าวสารขาว 5% จากปี 2549/2550 นาปี 2555 และนาปี 2555/2556 ซึ่งบางส่วนเป็นข้าวเก่าและเปียกน้ำ ปริมาณ 13,609.08 ตัน เพื่อใช้ภายในหรือส่งออก เปิดให้ยื่นซองวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ที่กรมการค้าต่างประเทศชั้น 9 เพื่อใช้ภายในหรือส่งออก เปิดให้ยื่นซองวันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ที่กรมการค้าต่างประเทศชั้น 9

4) การระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% และข้าวขาว 5% อีก 200,000 ตัน เปิดให้ยื่นซองวันที่ 9 เมษายน 2557

ส่วนการคืนเงินที่ได้จากการ ขายข้าวให้กับกระทรวงการคลังนั้น ล่าสุดมีการส่งคืนไปแล้วเกือบ 6,000 ล้านบาท ซึ่งรวมกับช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่ได้ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังอีก 4,000 ล้านบาท รวมเดือนมีนาคมได้ส่งเงินแล้วเกือบ 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบการจ่ายคืนงบกลาง 20,000 ล้านบาท สำรองที่ยืมมาจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าเดือนเมษายนจะทยอยคืนเงินได้เพิ่มและจะคืนจนครบตามจำนวนได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดขณะนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานเข้ามาว่า ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2557 จะมีประมาณ 10.2 ล้านตัน ซึ่งกำลังทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดปัญหา ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200-7,700 บาท หรือลดลง 9.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถดำเนินโครงการรับจำนำเพื่อยกระดับราคาได้

นาย สมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมจะเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกนาปี 2557 ตกต่ำ โดยมุ่งเน้นช่วยกระตุ้นด้านการตลาดเป็นหลัก เช่น การจัดคณะไปโรดโชว์ แต่ไม่ใช้วิธีการ "ชดเชย" ด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม โดยกรมการค้าภายในได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรในประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน และเวียดนาม พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย-ยา-เครื่องจักร โดยการอุดหนุนการนำเข้าหรือให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำแทน เพื่อให้ กขช.พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

"ภาคเอกชนและผู้ว่าราชการ จังหวัดได้เสนอให้รัฐบาลชะลอการระบายข้าวในสต็อกแบบยื่นซื้อโดยตรง เพราะกลัวว่าจะมีข้าพหลายข้าวออกมาในตลาดภายในประเทศมากขึ้น จนพ่อค้าไม่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และขอให้รัฐบาลปรับวิธีการไปกระตุ้นให้เกิดการซื้อข้าวในตลาดมากขึ้น ด้วยการให้ชดเชยดอกเบี้ยกับผู้ประกอบการ วิธีการนี้จะเสนอให้ กขช. พิจารณารวมกับแนวทางอื่น อาทิ การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบปริมาณข้าวตามกฎหมาย พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ. 2489 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตสำรองสต็อกปริมาณ 500 ตันตามที่กำหนด" นายสมชาติกล่าว

ขณะที่นางมนัสสินิตย์ จิรวัดณ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ผชช.) กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมประมูลข้าวตลาดอิรัก หลังจากที่ได้เดินทางไปเจรจาให้อิรักยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวไทย ซึ่ง อิรัก แจ้งว่า อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดประมูลข้าวขาว 100% ปริมาณ 100,000 ตัน ซึ่งอาจมีทั้งแบบเปิดให้เอกชนและแบบรัฐบาลเข้าร่วมประมูล นอกจากนี้ ทางกรมการค้าต่างประเทศ จัดคณะเดินทางประชาสัมพันธ์ข้าวในเดือนนี้ ทั้งฮ่องกง แอฟริกา ฟิลิปินส์ และญี่ปุ่น ส่วนแผนการประมูลข้าวระดับจังหวัด ครั้งแรกในวันที่ 9 เมษายนนี้ปริมาณ 170,000 ตัน ที่ จ.สุพรรณบุรี และกรมทยอยส่งมอบข้าวให้กับรัฐวิสาหกิจเงินล็อตแรก 100,000 ตันในปลายเดือนนี้ จึงน่าจะทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ตามเป้า 8 ล้านตัน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์ประเดิมประมูลข้าวสุพรรณ

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า กรมจะเริ่มเปิดให้มีการประมูลข้าว ในโครงการรับจำนำเป็นการทั่วไปในต่างจังหวัด ประเดิมแห่งแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 9 เมษายนนี้ ปริมาณรวม 1.7 แสนตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวขาว5% ปริมาณกว่า 1 แสนตัน ที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวเอวันเลิศ และข้าวเหนียว จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/56 และปี 2556/57 โดยจะใช้เงื่อนไขการประมูลข้าวหรือที่ไออาร์ รูปแบบเดียวกับการประมูลผ่านส่วนกลาง ถัดไปในวันที่ 10 เมษายนจะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปที่กรมการค้าต่างประเทศปริมาณอีก 4 แสนตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวขาว5% กว่า 1.5 แสนตัน นอกนั้นเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวขาว โดยจะเป็นข้าวโครงการรับจำนำปี 2554/55 ปี 2555/56 และ ปี2556/57 ทั้งนี้การประมูลข้าว ทั้งสองวันจะเปิดซองเจรจาต่อรองให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาเพราะปริมาณข้าวไม่มากนัก

สำหรับการเปิดประมูลข้าวทั้ง 2 ลีตในครั้งนี้เป็นการเร่งระบายข้าวตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อย่างไรก็ตามก็ดีไม่ยากให้คาดหวังว่าจะต้องมีเอกชนเข้าร่วมประมูลอย่างล้นหลาม เนื่องจากที่ผ่านมากรมได้มีการเปิดประมูลข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเอกชนเองก็อาจมีการคาดการณ์ปริมาณข้าวที่ตลาดมีความต้องการไว้แล้ว และจะมาร่วมประมูลเท่าที่มีความจำเป็น อาจทำให้ไม่สามารถระบายข้าวได้หมดตามปริมาณที่กรมได้กำหนดไว้ รวมทั้งกรมเองก็ต้องคำนึงถึงราคาที่เอกชนเสนอมาด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากต่ำเกินกว่าที่จะรับได้ก็ไม่สามารถอนุมัติได้

"เชื่อว่าภาระบายครั้งนี้อาจน้อยจะสามารถระบายได้ประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณที่กำหนดไว้ ส่วนเรื่องของคุณภาพข้าวในโกดังนั้นไม่มีปัญหาเพราะมีการเก็บรักษาอย่างดี และที่ผ่านมาข้าวที่เอกชนประมูลไปได้ก็ไม่เคยมีปัญหา ดังนั้นหากมีเอกชนร่วมประมูลน้อยรายหรือปริมาณข้าวประมูลออกไปไม่หมดตามที่กำหนดไว้ก็ไม่เกี่ยวกับความไม่เชื่อมั่นคุณภาพข้าวแต่เป็นเรื่องของการตลาดมากกว่า"

ด้านนายมานัส กิจประเสริฐ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่ากลุ่มโรงสีคงเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากโรงสีในการเข้าร่วมประมูลข้าวเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนา แต่ทั้งนี้คงต้องดูที่โออาร์ก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลในคลังกลางที่ใดบ้าง ขณะที่แนวโน้มราคาข้าวเปลือกในขณะนี้โรงสีรับซื้อเฉลี่ยตันละ 7,000-7,300 บาท ที่ความชื้น 15% คาดว่าในอนาคตราคาคงอยู่ในระดับนี้

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการโรงสี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ควรจะยกเลิกช่องทางการประมูลลงบ้าง เพราะทุกวันนี้การประมูลมีหลายช่องทางและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ่อหรือผู้ส่งออกเช่นขายให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขึ้นชื่อได้ ในขณะที่โรงสีต้องยื่นซองหรือประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเอเพทเท่านั้น ในขณะที่ราคาการประมูลผ่านการยื่นซองและยื่นชื่อยังต่างกันถึงกระสอบละ 100 บาท และยังมี การปกปิดข้อมูลราคาซื้อขาย ซึ่งเมื่อต้นทุนการซื้อไม่เท่ากันโรงสีที่เข้าประมูลก็ได้อีกราคาหนึ่ง ผู้ยื่นซื้อได้อีกราคาหนึ่งก็ขายยาก ถ้าไม่มีการยื่นซื้อเชื่อว่าราคาข้าวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

10 เม.ย. 'กขช.' ถกแก้ราคาข้าวตก คุมเข้มสต็อกผู้ส่งออก

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 57 มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศและช่วยเหลือเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอการบังคับให้ผู้ส่งออกข้าวต้องเก็บสำรองข้าว (สต็อก) ไม่ต่ำกว่า 500 ตันตามกฎหมาย โดยเน้นการตรวจสอบสต็อกจริงอย่างต่อเนื่อง และในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว ซึ่งมีอายุครั้งละ 1 ปีได้ ต้องมีสต็อกไม่น้อยกว่า 500 ตันด้วย โดยการสต็อกข้าวจะดึงปริมาณข้าวออกจากระบบ ทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ต้องการเก็บสต็อก เพราะเป็นภาระต้นทุน

นอกจากนี้ จะพิจารณาชะลอระบายข้าวแบบขายตรงให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มาขอซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตอย่างที่หลายประเทศใช้กัน เช่น อินเดีย รัฐบาลอุดหนุนเงินค่าปุ๋ยบางส่วน ที่เหลือให้เกษตรกรจ่ายเอง, จีน อุดหนุนเครื่องจักรทางการเกษตร จ่ายเงินชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไทยจะใช้วิธีนี้ โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ต.ค.2556 ที่กำหนดเยียวยาให้ชาวนาตันละ 2,121 บาท ผ่านการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย 50% ของราคา จะใช้งบ รวม 21.6 ล้านบาท

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

พาณิชย์สื่อเข้าร่วมประมูลข้าวฟิลิปปินส์

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จำนวน 800,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลในวันที่ 15 เม.ย. นี้ เนื่องจากการศึกษาเงื่อนไขที่ทางการฟิลิปปินส์กำหนดมาพบว่าผู้ร่วมประมูลต้องใช้เงินค้ำของ 2% ของมูลค่าข้าวที่จะประมูล แต่ประเทศไทยยังไม่มีเงินจำนวนดังกล่าว เพราะจะติดขัดปัญหาการดำเนินการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง ที่คาดว่าจะใช้เงินในระดับหลัก 100 ล้านบาท

“การประมูลข้าวของฟิลิปปินส์คราวนี้ไม่ได้กำหนดการมีเอ็มโอยูหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อนเพราะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมประมูลด้วย แต่ต้องมีเงินค้ำประกันของ ซึ่งเราไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตรงนี้มาได้ ที่ผ่านมารเราไม่ต้องใช้เงินส่วนนี้เพราะเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐแต่คราวนี้เป็นการเปิดประมูลทั่วไปที่ต้องใช้เงินค้ำประกันของทำให้ไม่สามารถร่วมประมูลได้”

อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐจะไม่สามารถร่วมประมูลข้าวในล็อตดังกล่าวได้ก็จะสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้เข้าร่วมประมูลข้าวกับฟิลิปปินส์แทนและไม่คิดว่าเป็นการเสียโอกาสของภาครัฐเพราะถึงอย่างไรหากเอกชนไทยชนะการประมูลข้าวก็ต้องนำเข้าจากโกดังรัฐที่ได้จากการระบายของรัฐบาลไปส่งมอบจึงไม่ถือว่าภาครัฐเสียประโยชน์และไม่นำกังวลใจว่าจะไม่สามารถระบายข้าวได้เพราะขณะนี้กรมได้หารือเพื่อระบายข้าวกับประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดคือทางการอิรักที่ไม่ได้นำเข้าข้าวจากไทยมานานจากที่เคยนำเข้าจากไทยปีละ 700,000-800,000 ตันก็สนใจที่จะหันกลับมานำเข้าข้าวจากไทยอีกครั้ง โดยตัวแทนจากรัฐบาลอิรักจะเดินทางมาพบหารือกับทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศภายในเดือนเม.ย. นี้

“ที่ผ่านมารอิรักได้สั่งนำเข้าข้าวจากเอกชนไทยมาตลอดแต่เพิ่งหยุดไปในเดือนส.ค. 56 ที่ผ่านมารซึ่งเกิดจากความไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพข้าว ดังนั้นกรมจึงต้องเดินทางไปเพื่อชี้แจงขอให้ทางการอิรักเปิดตลาดให้กับข้าวไทยอีกครั้ง และจากการหารือก็มีแนวโน้มว่าอิรักสนใจที่จะนำเข้าข้าวไทยเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทยอีกครั้ง คาดว่าจะกลับมานำเข้าในปริมาณเท่ากับที่เคยนำเข้ามาก่อนในเร็ว ๆ นี้ จึงถือว่าเราได้ช่วยปลดล๊อคข้าวไทยให้กลับไปขายในตลาดอิรักได้อีกครั้ง”

ที่มา เดลินิวส์

จี้รัฐวางแผนระยะยาว ฟื้นตลาดข้าวไทย

ในการเสวนา“ข้าวไทยในอาเซียน ถึงทางตันแล้วหรือ ..?” จัดโดยศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงข้าวร่วมแสดงความเห็น โดยผู้ส่งออกข้าวเห็นการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ไม่ได้สนับสนุนให้การค้าข้าวดีขึ้น แต่นโยบายรัฐในการจัดการเป็นปัจจัยชี้ขาดอนาคตข้าวไทย

นายวัลลภ พิชญ์พงศา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในวงจรข้าวมีบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เริ่มจากเกษตรกรเป็นผู้ปลูก ส่งขายให้โรงสี แปรสภาพเป็นข้าวสาร ขายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ทำการค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก

ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลมีโครงการรับจำนำ สถานการณ์ข้าวไทย ในราคาประกันที่สูงถึง ตัน 1.5 หมื่นบาท ส่งผลให้ผู้ส่งออกแย่งซื้อข้าวไม่ได้ ข้าวส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่โครงการของรัฐ ส่งผลให้การส่งออกในช่วงปี 55-56 จึงลดลง 30-40 % ภายหลังโครงการสิ้นสุด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมารัฐระบายข้าวสต็อก ราคาข้าวไทยจึงลดลงเป็นผลดีกับผู้ส่งออกสามารถเสนอขายมากขึ้น ยอดส่งออกจึงกระเตื้องขึ้น ในเดือนมี.ค. ที่ผ่านมาทำได้ประมาณ 7 แสนตัน คาดว่าในแนวโน้มต่อไปจะทำได้มากกว่านี้ ทั้งปียังคาดว่าจะได้ 8.5 ล้านตัน คำสั่งซื้อยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ราคาข้าว 100% อยู่ที่ตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้การส่งออกข้าวของไทยสามารถแบ่งได้เป็นข้าว 4 ประเภทคือข้าวหอมมะลิ เป็นระดับพรีเมียม ซึ่งชอบมากในสหรัฐฯ อี ยูจี สิงคโปร์ ข้าวขาว ปลูกมากในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ข้าวชนิดนี้ต้องแข่งขันสูงกับเวียดนาม ในขณะที่ไทยมีจุดแข็งในข้าวขาว 100% และมีสัดส่วนส่งออกข้าวนี้ 30-40% ข้าวหนึ่ง ไทยผลิตเพื่อส่งออก แต่ส่งออก 100%ที่แอฟริกา ไนจีเรีย และข้าวเหนียว ที่ส่งออกน้อยมากส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ

สำหรับตลาดในอาเซียนต้องพิจารณาก่อนว่าในกลุ่มตลาดนี้มีประเทศที่มีทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันจึงมีการค้าขายกันเองสูงมาก แต่ตลาดยังมีอุปสรรคเรื่องภาษีและเงื่อนไขทางการค้า เพราะข้าวในอาเซียนยังเป็นสินค้าอ่อนไหว แม้แต่สิงคโปร์ที่ไม่มีการปลูกข้าว ยังมีกฎระเบียบการสำรองข้าวขณะที่ การนำเข้าของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ยังถูกควบคุมโดยรัฐบาล ดังนั้นการแข่งขันในตลาดนี้จึงต้องดูทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ

นอกจากนี้การร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตข้าวนั้นยังเป็นเรื่องยาก เพราะข้าวสามารถผลิตได้ตลอดปี แม้จะหารือในระดับนโยบาย แม้เมื่อข้าวเข้าสู่ตลาดก็มีการแข่งขันที่สูงมากอยู่ดี ความร่วมมือที่น่าจะทำได้คือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาคมฯ เนื่องจากไทยมีฐานการตลาดที่ใหญ่กว่าและตลาดให้การยอมรับเรื่องคุณภาพ ทำให้หารือร่วมกันได้ง่าย

นอกจากนี้ด้านการลงทุนน่าจะมีขึ้นได้ในอนาคตที่พม่า และลาว ในภาพรวมแล้วหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี นั้นคาดว่าจะการค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่รัฐบาลไทยจะต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้ภาคเอกชนวางแผนการค้าได้ เช่น หากจะสนับสนุนการส่งออกเฉพาะข้าวคุณภาพสูง ทั้งข้าวคุณภาพต่ำ เหล่านี้ต้องกำหนดเป็นแผนระยะยาวไม่เปลี่ยนไปตามรัฐบาล

นางมนัสสินิตย์ จิรวัดน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในอาเซียนมีทั้งประเทศผู้ซื้อและผู้ขายรายใหญ่ของโลกซื้อและผู้ขาย มีตลาดข้าวทั้งคุณภาพสูง ปานกลางและต่ำในส่วนของไทย ได้พยายามผลักดันเรื่องการส่งออกข้าวคุณภาพสูง แต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของโลกย่อแย่มาก ในขณะที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก ประเทศผู้นำเข้าหันมาสนับสนุนการพึ่งตนเอง เพื่อลดการนำเข้า ทำให้ตลาดหันมานิยมข้าวคุณภาพต่ำและปานกลางของเวียดนาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตลาดข้าวจึงเป็นของเวียดนามทั้งหมด

โครงการรับจำนำข้าวของไทยเมื่อเจอโศกนาฏกรรมเหล่านี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ การส่งออกจึงลดลง ดังนั้นเมื่อโครงการรับจำนำจบลงรัฐพยายามระบายข้าวในสต็อก ในราคาที่ผู้ส่งออกสามารถเสนอขายได้ หากประเทศผู้นำเข้าให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพคาดว่าจะตัดสินใจซื้อข้าวของไทย

อย่างไรก็ตามการที่ข้าวจำนวนมากอยู่ในมือของรัฐ เป็นข้อดีของกลไกการเจรจากับต่างประเทศลักษณะจีทูจี โดยเฉพาะกับประเทศที่รัฐบาลยังคุมการนำเข้าอยู่ สามารถใช้ข้าวบาร์เตอร์เทรดเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าและเป็นภูมิอย่างหนึ่งของรัฐบาล อย่างกรณีของอิรัก ในปีนี้ยอมให้ไทยเข้าร่วมประมูลแล้ว ส่วนความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตข้าว ทั้งพม่า ลาว กัมพูชานั้น ในอนาคตคาดว่าจะความร่วมมือปลูกอ้อยแก๊สเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติสูง

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เร่งระบายข้าวอุดรคาร่วงหนัก

ข้าวไทยร่วงหนัก หลังจากรัฐบาลเร่งระบายข้าว ส่งผลราคาต่ำกว่าเวียดนาม-อินเดีย "สมพร" ชี้ ชาวนาได้รับผลกระทบระลอกใหม่ ต้องขายขาดทุน เหลือตันละ 6-6.5 พันบาท ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลผ่านเอฟพี 8 แสตันตันและผ่านพ็อค้า 4.24 แสตันตัน ในสัปดาห์หน้า ขณะเอกชนเผยส่งออก 2 เดือนแรกพุ่ง 39.5% หลังราคาต่ำจูงใจคู่ค้า ชี้แนวโน้มราคายังร่วงต่อเนื่อง ราคาข้าวไทยในตลาดโลกร่วงหนัก หลังจากรัฐบาลเร่งระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว โดยราคาต่ำกว่าข้าวเวียดนามและอินเดีย

ทั้งนี้ ราคาข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านอุปทานข้าวในตลาดที่มีปริมาณมาก โดยราคาข้าวไทยในขณะนี้ ซึ่งเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 2 เม.ย. ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 394 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนามซึ่งข้าวขาว 5%

ข้อมูลจาก ORYZA.COM ณ วันที่ 2 เม.ย. 2557 ราคาอยู่ที่ระดับ 385-395 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวอินเดียและปากีสถานกลับอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาข้าวไทย โดยข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาอยู่ที่ระดับ 425-435 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) และข้าวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยู่ที่ระดับ 405-415 ดอลลาร์ต่อตัน (เอฟโอบี) สำหรับ ข้าว 5% ฤดูกาลใหม่ของไทย กำหนดราคาขายที่ประมาณตันละ 380-380 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าข้าว 5% ของเวียดนามประมาณตันละ 5 ดอลลาร์ โดยข้าว 5% ของเวียดนามขายตันละ 385-395 ดอลลาร์ ส่วนข้าว 5% ของอินเดีย ขายที่ราคาตันละ 425-435 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าข้าว 5% ของปากีสถานตันละ 20 ดอลลาร์ โดยข้าว 5% ของปากีสถานขายตันละ 405-415 ดอลลาร์

ส่วนราคาข้าวเก่า 25% ของไทยกำหนดราคาขายที่ตันละ 345-355 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่าข้าว 25% ของเวียดนามตันละ 10 ดอลลาร์ โดยข้าว 25% ของเวียดนามขายตันละ 355-365 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเมื่อวันก่อนตันละ 5 ดอลลาร์ ขณะที่ข้าว 25% ของอินเดียกำหนดราคาขายที่ตันละ 365-375 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าข้าว 25% ของปากีสถานตันละ 5 ดอลลาร์ โดยข้าว 25% ของปากีสถานขายตันละ 360-370 ดอลลาร์

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ราคาข้าว 5% ของไทยเทียบกับเวียดนามและอินเดีย เนื่องจากรัฐบาลเร่งระบายข้าวเพื่อให้ได้เงินมาจ่ายให้ชาวนาและการที่เก็บข้าวไว้นานทำให้ข้าวไทยมีอำนาจต่อรองในตลาดที่ลดลงและมีราคาในตลาดต่างประเทศต่ำกว่าเวียดนามและอินเดีย เมื่อนำราคาส่งออกที่ 390 ดอลลาร์ มาทอนเป็นราคาข้าวเปลือกในประเทศจะตกอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท ที่ระดับความชื้น 15% ดังนั้น ชาวนาที่เก็บเกี่ยวในขณะนี้จะขายได้ที่ราคา 6,000-6,500 บาท ขึ้นอยู่กับความชื้น

"ราคาข้าวลดลงได้สร้างผลกระทบเป็นคลื่นลูกที่สองกับชาวนาซึ่งจะขายข้าวขาดทุนอีกระลอกหนึ่ง จนกว่ารัฐจะระบายสต็อกให้ลดต่ำลงได้"

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลรวมปริมาณเกือบ 8.07 แสนตัน แบ่งเป็น วันที่ 9 เม.ย. เปิดระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลผ่านการประมูลตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) 2 แสนตัน และวันเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้เสนอราคาซื้อข้าวรายภูมิภาคปริมาณ 1.69 แสนตัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมกันนี้ ในวันที่ 10 เม.ย. กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก 4.24 แสนตัน แบ่งเป็นชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55 ปี 2555/56 และปี 2556/57 และยังเปิดระบายข้าวสารเสื่อมสภาพและข้าวเปียกน้ำปริมาณ 1.36 หมื่นตัน ที่ได้จากโครงการรับจำนำนาปี 2549/50 นาปี 2555 และปีการผลิต 2555/56 ในวันเดียวกัน

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้เสนอผลการประมูลข้าวเอฟเทรอบ 8 ต่อ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ พิจารณานอมนุมัติขายให้กับผู้ประกอบการที่เสนอราคาส่วนต่างเข้ามา โดยมีปริมาณขาย 7-8 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งราคาส่วนต่างที่อมนุมัติขายอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ -2 บาท

"เร็ว ๆ นี้ ก็จะมีการเปิดประมูลเอเฟทในรอบ 9 วันที่ 9 เม.ย. ก็จะระบายข้าวผ่านเอเฟทตามกรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งราคาที่ได้อาจถือว่าเป็นราคาเหมาะสม เพราะหากขายให้เสนอราคามาต่ำ ก็จะไม่อมนุมัติขาย อย่างการพิจารณาเอเฟทในรอบ 8 ที่นำข้าวมาประมูลประมาณ 2 แสนตัน แต่ออมนุมัติขายแค่ 7-8 หมื่นตัน ที่เหลือให้ราคาต่ำก็ไม่ขาย" นายสมชาติกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำเงินที่ได้จากการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลส่งคืนกระทรวงการคลังประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาท ซึ่งรวมกับช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่ได้ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังอีก 4,000 ล้านบาท รวมเดือนมี.ค. ได้ส่งเงินแล้วเกือบ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปสมทบการจ่ายเงินงบกลาง 2 หมื่นล้านบาท ที่ยืมมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาก่อน

“เงินที่ได้จากการระบายข้าวจะมาจ่ายให้กับงบ 2 หมื่นล้านบาทก่อน โดยคาดว่าเดือนเม.ย. จะทยอยคืนเงินได้เพิ่ม และจะคืนจนครบตามจำนวนได้ทันวันที่ 31 พ.ค. นี้ อย่างแน่นอน” แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่จำหน่ายข้าวเปลือกไปแล้ว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ณ วันที่ 31 มี.ค. จำนวน 744,381 ราย จำนวน 832,894 สัญญา จำนวนเงิน 90,800 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงิน ณ วันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 549,312 ราย จำนวน 621,747 สัญญา เป็นเงิน 67,294 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมาแล้ว เกือบ 30,000 ล้านบาท

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2557 มีปริมาณทั้งสิ้น 1.4 ล้านตัน มูลค่า 24,606 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 39.5% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2556 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1.0 ล้านตัน มูลค่า 21,919 ล้านบาท การส่งออกข้าวในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนม.ค. เนื่องจากการส่งออกทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อน ในขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือนก่อน ทั้งนี้ ข้าวขาวมีการส่งออกปริมาณรวม 349,248 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศมาเลเซีย แคนเมอรูน โมซัมบิก ไอเวอรี โคสต์ และ ญี่ปุ่น

ส่วนข้าวหนึ่งมีปริมาณส่งออกรวม 178,057 ตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยข้าวหนึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังประเทศไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เบนิน และเยเมนสำหรับข้าวหอมมะลินั้นมีปริมาณส่งออกรวม 157,529 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกในเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และสิงคโปร์

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวหนึ่งซึ่งในช่วงนี้ตลาดต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อมากขึ้น ในขณะที่ตลาดประจำที่นำเข้าข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และฮองกง จะยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ผู้ส่งออกจะยังคงเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม ซึ่งผลผลิตในฤดูกาลใหม่มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้วและกำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปรับลดราคาข้าวของเวียดนามลงเพื่อแข่งกับข้าวไทย

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบจากการที่รัฐบาลยังคงมีสต็อกข้าวปริมาณมาก และมีการระบายออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพข้าวและราคาข้าวที่อาจจะปรับลดลงอีกในอนาคต ประกอบกับในช่วงนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ เพราะอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณมาก ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น และมักจะเลือกซื้อจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

แนวโน้มราคาข้าวไทยยังลดต่อ รัฐบาลสต็อก 16 ล้านตันส่งออก 2 เดือนเพิ่ม 40%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค.-ก.พ.) มีปริมาณทั้งสิ้น 1.4 ล้าน ตัน มูลค่า 24,606 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 39.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2556 ที่มีการส่งออก 1.0 ล้านตัน มูลค่า 21,919 ล้านบาท ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก

ประกอบด้วย 1.ไนจีเรีย 128,633 ตัน 2.ไอวอรีโคสต์ ปริมาณ 107,318 ตัน 3.จีน ปริมาณ 99,041 ตัน 4.แคนเมอรูน ปริมาณ 92,688 ตัน 5.ญี่ปุ่น ปริมาณ 80,126 ตัน

ขณะที่สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านอุปทานข้าวในตลาดที่มีปริมาณมาก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 394 เหรียญสหรัฐต่อตัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนาม ซึ่งข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวอินเดีย และปากีสถานอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาข้าวไทย โดยข้าวขาว 5% ของอินเดีย 425-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาว 5% ของปากีสถาน 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับเดือน มี.ค. คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจะยังคงเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม ซึ่งผลผลิตในฤดูกาลใหม่มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว และกำลังออกสู่ตลาด ส่งผลให้มีการปรับลดราคาข้าวของเวียดนามลงเพื่อแข่งกับข้าวไทย

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบ จากการที่รัฐบาลยังคงมีสต็อกข้าวปริมาณมาก และมีการระบายออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพข้าวและราคาข้าวที่อาจจะปรับลดลงอีกในอนาคต ประกอบกับในช่วงนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ เพราะอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณมาก ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น และมักจะเลือกซื้อจากแหล่งที่มีราคาถูกลง

นายวัลลภ พิชญ์พงศา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในงานเสวนา "ข้าวไทยใน เอเชีย ... ถึงทางตันแล้วจริงหรือ" ว่า ข้าวไทยจะยังไม่ถึงทางตัน หากมีการปรับตัวและจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นกรอบนโยบายต่อเนื่องระยะยาว 5-10 ปี แม้ที่ผ่านมารัฐบาลได้เริ่มจัดแล้ว แต่ยังไม่มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม และมักใช้เครื่องมือในการดูแลราคาสินค้ามาเป็นนโยบาย เช่น จำนำข้าว ประกันรายได้ ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะทำให้บิดเบือนกลไกตลาด ทำให้ตลาดปั่นป่วน

นางมนัสสินิตย์ จิรวัดณ์ ผู้เชี่ยวชาญการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ข้าวไทยไม่ถึงทางตันแน่นอน แม้รัฐบาลจะมีสต็อกข้าวมาก และการแข่งขันด้านราคาโลกสูง แต่ไทยจะเน้นเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และการส่งมอบที่ตรงเวลา ซึ่งไทยเหนือกว่าคู่แข่ง และไทยคงไม่แข่งขันในเรื่องการตัดราคา และยังมีมุมมองเป็นศูนย์กลางระบบค้าข้าวในอาเซียน ส่วนแผนระบายข้าวในสต็อกรัฐ 16 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะเดินทางไปเจรจาขายข้าวและแก้อุปสรรคปัญหาเพื่อกระตุ้นการซื้อข้าวไทย รวมถึงผลักดันการประมูลขายข้าวให้กับประเทศนำเข้าข้าวทั่วโลกช่วง 1-2 เดือนนี้

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

เอกชนคาดต้นปีหน้าราคาข้าวเริ่มฟื้นตัว

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้าวถุงที่มีการปรับลดลง ตามภาวะราคาข้าวเปลือก ซึ่งสถานการณ์ราคาข้าวยังอยู่ในช่วงขาลง โดยถือว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้ว คาดว่าช่วงต้นปี 2558 ราคาข้าวจะกลับมาปรับตัวดีขึ้น

ส่วนราคาข้าวถุงในประเทศเองก็มีการปรับลดลงจากปีที่แล้ว 4-5% ตามราคาข้าวเปลือกที่ปรับราคาลดลง แต่ราคาจะปรับตัวลงไปถึงระดับใดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบายจากรัฐบาล แต่ยังมีมั่นใจว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ที่ 8.5 ล้านตันตามเป้าหมาย เนื่องจากรัฐบาลต้องการเร่งระบายข้าวและราคาข้าวไทยอยู่ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง จึงทำให้เป็นที่สนใจของคู่ค้า

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว และการเร่งระบายสต็อกข้าวรัฐส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อราคาข้าวในประเทศ ให้ปรับตัวลดลง และมีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพข้าวไทย เพราะที่

ผ่านมามีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทางบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานในหลายส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมา ซึ่งจะเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก ที่มีสัดส่วนมากกว่าการขายในกลุ่มค้าปลีก โดยในปี 2557 ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมไว้ที่ 20% ของยอดขายทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 360 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการขายในประเทศ 46% และส่งออกต่างประเทศ 54%

ที่มา ข่าวสดรายวัน

ข้าวเวียดนามชิงตลาดข้าวหอมมะลิไทย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยถูกข้าวหอมของเวียดนามแย่งส่วนแบ่งทางตลาดในประเทศฮ่องกงอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง ในปี 56 มีมูลค่า 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีสัดส่วน 56.4% ของการส่งออกข้าวไปตลาดฮ่องกงทั้งหมดลดลงจากปี 50 ที่ไทยมีส่วนแบ่งสูงถึง 90% ต่างจากประเทศเวียดนามเดิมในปี 50 มีส่วนของข้าวเวียดนามในฮ่องกงเพียง 0.4% หรือมูลค่า 760,000 แส่นเหรียญ เพิ่มขึ้น เป็น 28.7% ในปี 56 ที่มูลค่า 92.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ไทยเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปกว่า 35% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหากไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และทันเวลา อาจส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปมากกว่านี้

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทย เสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามเป็นเพราะ ราคาข้าวไทยที่สูงขึ้นในช่วงปี 51-56 หรือสูงขึ้น 162.8% และราคาขายปลีกในตลาดฮ่องกง สูงขึ้นถึง 84.2% ส่งผลให้ผู้นำเข้าฮ่องกงหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าข้าวไทย 40% แต่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงถูกใจคุณภาพ และต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทย จึงทำให้พ่อค้าหน้าข้าวของเวียดนามมาผสมกับข้าวไทยเพื่อบรรจุถุงขาย รวมถึงเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ของไทย หรือนำบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงปลอมเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศด้วย

“กลุ่มร้านอาหาร ที่มีสัดส่วนการบริโภคข้าวสูงถึง 80% ได้หันไปสั่งซื้อข้าวที่มีการผสมกับข้าวจากชาติอื่นที่มีราคาถูกกว่า ทั้งที่ตั้งใจเพื่อลดต้นทุนและทั้งที่ไม่ทราบความแตกต่างของข้าว ทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งการค้าไปมาก ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ที่มีสัดส่วน 20% และมีความเคยชินและเข้าใจว่าข้าวหอมในหลายๆยี่ห้อ คือข้าวที่มาจากไทย”

ที่มา เดลินิวส์

สมาคมผู้ส่งออกข้าว แห่งรัฐเลิขายตรง แก้ปัญหาราคาข้าวตก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับแนวคิดของกระทรวงพาณิชย์ ที่เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แก้ปัญหาราคาข้าวในประเทศตกต่ำ ด้วยวิธีชะลอการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านวิธีขายตรงให้กับผู้ส่งออกข้าว เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถทราบปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่ตลาด รวมถึงไม่ทราบราคาขาย และเสนอให้ใช้วิธีการระบายข้าวผ่านการประมูลทั่วไป และประมูลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) แทน

ทั้งนี้ การระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟตนั้น มีข้อดีคือ เป็นช่องทางที่โปร่งใส มีความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบราคาได้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพราะทุกฝ่ายสามารถรับทราบถึงราคาที่มีการประมูลในแต่ละครั้ง

“การระบายข้าวด้วยวิธีขายให้กับผู้ส่งออกโดยตรง จะมีข้อเสีย ทำให้ไม่สามารถทราบราคาที่มีการซื้อขายกัน เพราะเป็นการขายแบบลับๆ ให้กับผู้ส่งออก ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า จะต้องขายในราคาที่ถูกลงๆ เพราะฉะนั้น จึงสร้างแรงกดดันให้ราคาข้าวตกต่ำตามไปด้วย และที่สำคัญยังคงเป็นข้อครหาต่อสังคมอีกด้วย ซึ่งทางที่ดีควรระงับแนวทางนี้ไปเลยจะดีที่สุด” นายชูเกียรติ กล่าว

ดังนั้น ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะระบายข้าวด้วยวิธีการใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่จะเป็นวิธีที่กดตันราคาข้าวให้ตกต่ำลงไปทั้งสิ้น ทั้งข้าวในส่วนที่รัฐบาลเร่งระบาย และในขณะนี้ ข้าวเปลือกนาปรังกำลังออกสู่ตลาด โดยปริมาณข้าวจริงคาดว่าจะอยู่ที่ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ไม่แตกต่างอะไรกับการที่รัฐบาลและชาวนาขายข้าวแข่งกันเอง

นายชูเกียรติ กล่าวต่อว่า ตราบไคที่รัฐบาลยังต้องระบายข้าว เพื่อหาเงินมาจ่ายชานา โอกาสที่ราคาข้าวจะปรับขึ้นยังคงเป็นเรื่องยาก เพราะข้าวในสต็อกรัฐบาลมีอีกมากมายมหาศาล หากรัฐบาลยังระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง ความหวังที่ราคาข้าวจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า ย่อมเป็นไปได้

“ปัญหาดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับสภาวะที่กลิ่นไม่เข้าคายไม่ออก เพราะรัฐบาลไม่สามารถหยุดระบายข้าวได้ เพราะต้องนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนา และเมื่อหยุดระบายข้าวไม่ได้ ราคาข้าวแต่เดิมที่ชาวนาขายได้ในราคาหมื่นบาทต่อตัน คงจะต้องเหลือเพียง 5-7 พันบาทต่อตันอย่างปฏิเสธไม่ได้” นายกิตติศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าว

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

เล็งถก'กชช.'แก้ราคาทรุด เบรกขายข้าวตรงผู้ส่งออก

สถานการณ์ราคาข้าวได้ตกต่ำลงอย่างหนักหลังจากรัฐบาลยุติโครงการจำนำข้าวเมื่อ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ประกอบกับการเร่งระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาล เป็นสาเหตุสำคัญให้ราคาข้าวร่วงลงจากที่ชาวนาขายได้ 1.1 หมื่นบาทต่อตัน เหลือเพียง 5.5-7 พันบาทต่อตัน ตามแต่ละพื้นที่และคุณภาพข้าว

สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกชช. เตรียมเสนอให้ที่ประชุมกชช.หาทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชาวนา

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาตลาดข้าวภายในประเทศและการช่วยเหลือเกษตรกร ว่า ในสัปดาห์หน้าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำ

โดยใช้แนวทางการชะลอระบายข้าว ด้วยวิธีการขายโดยตรง หรือการนำคำสั่งซื้อต่างประเทศ มาเสนอกับกรมการค้าต่างประเทศโดยตรง เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถทราบถึงราคาและปริมาณจำหน่ายได้ แต่ให้คงวิธีการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) และการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป โดยให้เพิ่มปริมาณการระบายผ่านทั้งสองวิธี เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการหาเงินมาส่งคืนกระทรวงการคลังและแผนการจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57

“ในที่ประชุมกชช. สัปดาห์หน้า นอกจากประเด็นหารือเรื่องอื่นๆ แล้วก็จะมีการพิจารณาว่าการชะลอขายข้าวแบบทางตรง น่าจะช่วยทำให้ปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดน้อยลง และช่วยพยุงให้ราคาข้าวดีขึ้น เพราะตอนนี้ข้าวเปลือกนาปรังกำลังออกสู่ตลาด ช่วง มี.ค.-เม.ย.นี้ โดยปริมาณข้าวจริงน่าจะอยู่ที่ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าปริมาณคาดการณ์ไว้ที่ 10 ล้านตันข้าวเปลือก” นายสมชาติ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ เริ่มปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยไนจีเรียลดภาษีนำเข้าทำให้มีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกโดยตรง และปัจจัยผลกระทบภัยแล้ง โดยราคาข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัม (กก.)ละ 30-40 สตางค์ ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น (15%) เฉลี่ยที่ตันละ 7,200-7,700 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า ณ วันที่ 26 มี.ค. มีราคาเฉลี่ยที่ตันละ 7,200 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ที่ตันละ 7,500 บาท หรือลดลงเฉลี่ย 9.15% โดยมาตรการที่จะดูแลราคาข้าวที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุม ได้แก่ การสนับสนุนสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ที่เข้าซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคานาตลาด การเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ โดยใช้พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2589 จากเดิมให้ผู้ส่งออกสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน เพิ่มเป็น 1,000 ตัน โดยรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 3% แต่พบว่าทั้ง

สองวิธีจะขัดกับรัฐธรรมนูญที่ห้ามรัฐบาลรักษาการดำเนินการที่จะดำเนินงบประมาณที่จะผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไป ที่ประชุมจึงไม่ได้นำทั้งสองมาตรการนี้ให้กชช. พิจารณา

ส่วนมาตรการอื่นๆ ได้แก่ การผลักดันการส่งออกช่วงต้นฤดูและการหาตลาดใหม่ นั้นได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพิจารณาจัดแผน Road show ต่อไป เช่นเดียวกับการจัดทำตลาดนัดข้าวเปลือก ซึ่งจะให้อนุกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้จะนำเสนอที่ประชุม กชช. พิจารณาต่อไป

แหล่งข่าวผู้ค้าข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวขณะนี้ขึ้นไปตามทิศทางขาลงตามที่เคยคาดการณ์ไว้ เพราะผลผลิตคู่แข่งอย่างเวียดนามทยอยออกสู่ตลาดเช่นเดียวกันและโดยปกติเวียดนามจะไม่เก็บสต็อกข้าว หลังคาดการณ์ผลผลิตพอเพียงบริโภคภายในก็ต้องเร่งระบายออก ขณะที่รัฐบาลไทยเร่งระบายสต็อก เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ชานา ซึ่งตลาดรับทราบดี จึงเลือกซื้อในราคาที่ถูกที่สุด ส่งผลให้ราคาข้าวลดต่ำลง ตั้งแต่ราคาส่งออกเอฟโอบี ซึ่งสะท้อนราคาสู่ตลาดภายในประเทศ

"ข้าวไทยจะไม่ลงแรงอย่างนี้ถ้ารัฐบาลไม่เก็บสต็อกไว้นาน เหมือนกับทุ้มตลาดข้าวเข้าไปทีเดียว ราคาก็ต้องทรุด เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องยอมรับความสามารถและในวิธีการบริหารสต็อก"

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ในกรณีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะขอสอบปากคำเพิ่มเติมในขณะนี้กำลังเตรียมข้อมูลและหลักฐาน เพื่อให้พร้อมสำหรับไปให้ปากคำ ซึ่งในเบื้องต้นต้องยอมรับว่า ระยะเวลาในการเตรียมข้อมูล อาจกระชั้นชิดเกินไป และกังวลที่จะมีข้อมูลไม่เพียงพอ แต่จะพยายามรวบรวมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งขั้นตอนการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว

โดยได้ประสานกับทางทนายความส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์แล้ว เพื่อป้องกันการเตรียมข้อมูลซ้ำซ้อนกัน และวันเวลาที่เข้าไปให้ปากคำนั้น ต้องรอประสานกับทางสำนักงาน ป.ป.ช. ก่อน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ผลสอบทุจริตข้าวถูกเสร็จ!

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำข้าวถูกให้กับประชาชนในราคาประหยัดขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่สื่อมีการทุจริต เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้การสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ครบทุกปากแล้วแต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ในรายละเอียดได้ ขั้นตอนระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมเรียบเรียงสำนวนการสอบสวน เพื่อส่งให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับทราบและพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เบาะแสที่ได้จากการสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นเบาะแสหนึ่งในการนำไปสู่การทำข้อเท็จจริงให้กระจ่างรวมถึงการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ คาดว่าน่าจะส่งสำนวนให้นายนิวัฒน์ธำรงทราบภายในเดือนนี้

"ส่วนจะมีผลกับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรือไม่นั้นคงต้องให้รัฐมนตรีดูรายละเอียดการสอบสวนก่อนคงบอกไม่ได้และสาเหตุที่การสอบสวนพยานต่างๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดนั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดกระทรวงทำให้การเรียกบุคคลต่างๆ เข้ามาสอบสวนทำได้ลำบากและไม่สะดวก"

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่นายยรรยง พวงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงของ อคส. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานกรรมการตรวจสอบฯ ส่วนกรรมการประกอบด้วย อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งได้วางกรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ กำหนดแล้วเสร็จใน 2 เดือน

ทั้งนี้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะเน้นการตรวจสอบในประเด็นขั้นตอนของการจัดทำข้าวถุงตั้งแต่การเปิดประมูลหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าว ผู้จัดจำหน่าย และเจ้าหน้าที่อศ.ที่เกี่ยวข้อง แต่ในเชิงนโยบายการจัดทำข้าวถุงถือว่าคลี่คลาย เพราะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบเฉพาะระดับนโยบายในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และกขช.ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปฏิบัติ

นายสมชาติ กล่าวอีกว่า การสอบสวนครั้งนี้ องค์กรคลังสินค้าโดยนายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการอศ. ได้ลงนามหนังสือให้รองผู้อำนวยการ อศ. 1 ราย (นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์) พักงานเป็นการชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพราะได้รับข้อมูลว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจัดทำข้าวถุง เพื่อช่วยประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 3 ชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังจากผู้เปิดเผยข้อมูลและร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะเชิญนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายยรรยง พวงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าให้ข้อมูลกับ ป.ป.ช.ในฐานะพยานตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ร้องขอในคดีทุจริตรับจำนำและระบายข้าว นั้น ล่าสุดรัฐมนตรีทั้งสองคนยังไม่ได้เรียกขอข้อมูลจากกรมซึ่งหากมีการขอข้อมูลมาก็ยินดีเพราะมีข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกอย่างอยู่แล้ว อะไรที่รู้ก็จะตอบไม่ได้กลัวอะไร

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ นายนิวัฒน์ธำรง เปิดเผยว่าได้ช่วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชี้แจงต่อ ป.ป.ช.ด้วยลายลักษณ์อักษรในหลายเรื่องเพื่อแก้ข้อกล่าวหา โดยปฏิเสธในหลายเรื่อง เช่น ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยปล่อยให้มีการทุจริต ผลการขาดทุนไม่ได้มากอย่างที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกกระบุงการไม่สามารถยกเลิกโครงการฯ ได้และอื่น ๆ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2557 มีจำนวน 583,294 ตัน มูลค่า 256.184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 17.4% และมูลค่าลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 706,483 ตัน มูลค่า 310.446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2557 มีจำนวน 1.219 ล้านตัน มูลค่า 529.777 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 15.9% และมูลค่าลดลง 17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.451 ล้านตัน มูลค่า 641.361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกในเดือน มี.ค. ประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 207,972 ตัน ข้าวขาว 4-10% จำนวน 166,886 ตัน ข้าวหอมจำนวน 125,200 ตัน ข้าวเหนียว 53,525 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 16,046 ตัน โดยตลาดเอเชียยังคงเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของเวียดนาม โดยเวียดนามส่งออกไปยังตลาดนี้ในเดือน มี.ค. จำนวน 450,438 ตัน ตามมาด้วยตลาดอเมริกาจำนวน 66,440 ตัน แอฟริกาจำนวน 47,961 ตัน ยุโรปจำนวน 11,077 ตัน ตะวันออกกลางจำนวน 6,802 ตัน และออสเตรเลียจำนวน 576 ตัน

สำนักข่าวเวียดนามนิวส์ (Vietnam News daily) รายงานว่า เกษตรกรเวียดนามในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) ทางภาคใต้ของประเทศ กำลังประสบปัญหาข้าวขายไม่ออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแผนการซื้อข้าวเก็บสำรองชั่วคราวของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ระบุว่า ผลผลิตข้าวในฤดูเพาะปลูกช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คาดว่าจะอยู่ที่ 4.3 ล้านตัน โดยในตอนนี้เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 3.2 ล้านตัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าราคาจะมีเสถียรภาพและทำกำไรให้แก่เกษตรกร รัฐบาลได้ขอให้บริษัท ท้องถิ่นรับซื้อข้าว จำนวน 1 ล้านตัน เพื่อเก็บสำรองไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวพุ่ง ขึ้นทันทีที่มีการประกาศ แต่นับตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. เป็นต้นมา ราคาข้าวเริ่มตกลงเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทท้องถิ่น ไม่ได้รับซื้อข้าวในจำนวนที่มากพอ แม้จะได้โควตาก็ตาม

ทั้งนี้ เกษตรกรใน จ. Dong Thap กล่าวว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วถูกเก็บอยู่ในโกดัง แต่ผู้ค้าข้าวไม่สนใจที่จะ รับซื้อ ซึ่งบรรดาเกษตรกรได้ร้องเรียนไปยังรัฐบาลให้ดำเนินมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ และกระตุ้นด้านราคา โดยเร็ว ด้านผู้ค้าข้าวใน จ. An Giang ระบุว่า การซื้อนั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีสัญญาส่งออกข้าวหรือไม่ และในเวลา นี้ บริษัทท้องถิ่นกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการส่งออกข้าว ทั้งนี้ นอกจากความไม่แน่นอนในแง่ของความ ต้องการนำเข้าข้าวแล้ว บรรดาผู้ส่งออกยังวิตกเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุว่า ประเทศไทยกำลังขายข้าวจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ราคาส่งออกตกลงอีก

นาย Truong Thanh Phong นายกษมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่าในปีที่ผ่านมาผู้ค้าข้าวเคยเข้าร่วม โครงการลักษณะนี้มาแล้ว แต่ต้องประสบภาวะขาดทุนเพราะประสบปัญหาด้านการส่งออก ซึ่งในปีนี้สมาคมฯ ได้ จัดสรรโควตาให้แก่สมาชิกสมาคมฯจำนวน 133 ราย เข้าไปรับซื้อข้าว แต่ผู้ค้าข้าวยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะ การค้าข้าวในตลาดโลกในช่วงนี้

รายงานของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ระบุว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 เวียดนามส่งออก ข้าวไปแล้ว 1.31 ล้านตัน เป็นมูลค่า 616 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อเทียบต่อปีแล้ว ปริมาณส่งออกลดลง 14.9% และมูลค่า ลดลง 10.4% เนื่องจากราคาข้าวเวียดนามในตลาดโลกลดลง 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมีราคาอยู่ระหว่าง 355-505 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามแต่ประเภท และคุณภาพข้าว

เพื่อแก้ปัญหาขายข้าวไม่ได้ของบรรดาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ได้ร้องไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The ministry of industry and trade) สมาคมอาหารเวียดนาม และบริษัทส่งออก ขยายตลาดบริโภคให้มากขึ้น และยังมีคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์เฝ้าจับตาดตลาดข้าวโลกอย่าง ใกล้ชิด รวมทั้งกิจกรรมของบรรดาผู้ส่งออกรายใหญ่ เช่น ไทย และอินเดีย และผู้นำเข้า เช่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งขยาย กิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดจีน และเม็กซิโก

นอกจากนั้น ธนาคารแห่งชาติเวียดนามยังกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ซื้อข้าวในโครงการสำรองข้าวชั่วคราว ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งชาติ ยังจัดสรรสินเชื่อ จำนวน 8 ล้านล้านดอง (ประมาณ 376 ล้านดอลลาร์) ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการซื้อข้าวเพื่อเก็บสำรอง

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท คาดว่า ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะสามารถผลิตข้าวได้ 8.6 ล้านตันในปีนี้ ที่รวมทั้งข้าว 4.3 ล้านตันจากฤดูเพาะปลูกช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิปี 2556-2557 ด้วย

กรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าว 6,250 ไร่ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ภัยแล้งและภาวะน้ำเค็ม ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตที่ราบลุ่มน้ำโขงผลิตข้าวในแต่ละปีคิดเป็นสัดส่วนกว่า 50% ของ ผลผลิตของเวียดนาม โดยมีผลผลิตประมาณ 28 ล้านตัน และกว่า 90%ของผลผลิตข้าวในเขตนี้จะถูกส่งออกไป ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในปีนี้นักเกษตรกรในเขตนี้ต้องสูญเสียผลผลิตข้าวไปบางส่วนเพราะขาดแคลนน้ำและภาวะ น้ำเค็มในบางพื้นที่

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่นได้แนะนำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกข้าวในปีนี้ แต่ เกษตรกรยังคงเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยทางการระบุว่าผลผลิตข้าวต่อพื้นที่โดยเฉลี่ยในปีนี้จะลดลงประมาณ 30-40% จากภาวะน้ำเค็มที่รุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในเดือน มี.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 35,757 ตัน ลดลง 21% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออกจำนวน 45,413 ตัน โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 84,330 ตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,228 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2557 ที่ผ่านมาประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 35,986.3 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 21,772.4 ตัน ข้าวหอม Senkraob/Neangsauy จำนวน 7,985.5 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 4,462.3 ตัน ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 4,031 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2557 ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 18,179 ตัน โปแลนด์จำนวน 12,602 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,480 ตัน มาเลเซีย 8,188 ตัน จีน 5,620 ตัน เบลเยียม 4,517 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,282 ตัน สเปน 3,887 ตัน อิตาลี 2,838 ตัน และเยอรมนี 2,576 เป็นต้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 42 ประเทศทั่วโลก

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ระบุว่า การประมูลซื้อข้าวขาว 15% จำนวน 800,000 ตัน ในวันที่ 15 เม.ย. นี้ จะมีผู้เข้าร่วมการประมูลจาก 7 ประเทศ ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ได้เชิญประเทศผู้ส่งออกรวมทั้งสหรัฐฯเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าฟิลิปปินส์จะได้รับข้อเสนอที่ดีจากผู้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ โดยในขณะนี้บริษัท Vinafood 2 จากเวียดนามได้รับเอกสารการประมูลไปแล้ว รวมทั้งตัวแทนจากประเทศไทยและกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้บริษัทค้าข้าวนานาชาติชั้นนำ เช่น Louis Dreyfus, South Korea's Daewoo International Corp, Gentraco Corp จากเวียดนาม, Asia Golden Rice Co Ltd และ Thai Hua Co Ltd จากประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง NFA คาดว่าการประมูลครั้งนี้จะมีผู้ชนะการประมูลหลายราย โดยฟิลิปปินส์จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มี.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 1.78 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 53 วัน) ลดลง 8% จากจำนวน 1.94 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.0 ล้านตันในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลัง NFA (The National Food Authority) มีจำนวนประมาณ 460,000 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 26%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 78% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 0.2%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 380,000 ตัน ลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 21%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 11 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวนประมาณ 950,000ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 53%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) โดยทั้งสต็อกข้าวในคลังของเอกชน และภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 21% และ 11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามลำดับ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 นี้ อาจจะมีจำนวนลดลงเหลือประมาณ 31 ล้านตัน ลดลง 10% จากจำนวน 34 ล้านตันในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ กระทรวงกิจการผู้บริโภคและอาหาร (The Ministry of Consumer Affairs, Food and Distribution) รายงานว่าการจัดหาข้าวในโครงการของรัฐบาลในปีการผลิต 2013/14 (2013-14 Kharif Marketing Season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 มาจนถึงวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 25.7 ล้านตัน ลดลง 12% จากจำนวน 28.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานด้วยว่า ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 946,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7% จากจำนวน 882,000 ตัน ในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาดิส่งออกได้ 346,000 ตัน ลดลง 9% จากเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิส่งออกได้ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 17% จากจำนวน 546,000 ตัน ในเดือน ธ.ค. สำหรับการส่งออกในเดือน ก.พ. นั้น ข้อมูลเบื้องต้นคาดว่ามีการส่งออกประมาณ 824,000 ตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่านมีจำนวนลดลง ขณะที่ราคาข้าวในประเทศอินเดียปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ USDA คาดว่าในปี 2013/14 นี้ อินเดียจะส่งออกประมาณ 10 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 เม.ย. 2557 มีประมาณ 30.25 ล้านตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.75 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในเดือนนี้ลดลง 3% จากจำนวน 31.3 ล้านตันในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งการที่สต็อกข้าวลดลงนี้เป็นผลจากภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 49.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่ง ณ วันที่ 1 เม.ย. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 17.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 26% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 14% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013/14 (พ.ย.-ต.ค.) ปากีสถานจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% จากจำนวน 3.4 ล้านตันในปีก่อนหน้า (2012/13) ทั้งนี้สาเหตุที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออกเพิ่มขึ้นนั้น เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้มีการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานที่จะใช้สำหรับขบวนการแปรรูปข้าวแล้ว ส่วนในปีการผลิต 2014/15 ก็คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 3.9 ล้านตัน เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ USDA คาดว่าในปี 2013/14 ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า เพราะมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และสภาพของดินที่ทำการเพาะปลูกข้าวมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลังจากที่พื้นที่เหล่านั้นเคยประสบภาวะน้ำท่วมเมื่อปีก่อน ส่วนในปีการผลิต 2014/15 นั้น คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ (The Agriculture Ministry) รายงานว่าในปีการผลิต 2014/15 นี้ ทางกรมได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ประมาณ 4.15 ล้านตัน ลดลง 2% จากจำนวน 4.23 ล้านตัน ในปีก่อน โดยผลผลิตที่ลดลงมาจากสาเหตุที่พื้นที่เพาะปลูกลดลง ทั้งนี้การบริโภคข้าวของชาวเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลงและรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการลดพื้นที่เพาะปลูกลงเพื่อให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกมากขึ้น

ทั้งนี้ ทางกรมการส่งออกข้าว ในปีการผลิต 2014/15 การบริโภคข้าวของชาวเกาหลีใต้คาดว่าจะมีประมาณ 4.07 ล้านตัน ลดลง 9% จากปีก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลกในปี 2014 นี้คาดว่าจะมีประมาณ 400,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐอเมริกา (LONG GRAIN (USA, URUGUAY, ARGENTINE, BRAZIL)) นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า จะซื้อข้าวหอมและข้าวเหนียว (THAI JASMINE FRAGRANT HOM MALI, VIETNAMESE JASMINE FRAGRANT HOM MALI, PARBOILED THAI RICE, PARBOILED VIETNAMESE RICE) จากประเทศไทยและเวียดนามด้วย โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 20 เม.ย. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 90,000 ตัน โดยซื้อจากอาร์เจนตินาจำนวน 60,000 ตัน และอีก 30,000 ตัน จากอูรุกวัย ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffa โดยการประมูลครั้งนี้ได้มีการเสนอข้าวจากบราซิลในราคาที่ต่ำที่สุดที่ 703 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out (ciffa)

ที่มา Oryza.com

